

แม่ลูกผูกพัน “Me & My Mom” 2017



เดือนแห่งวันแม่ปีนี้ ประวรา เอครพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) นำแบรนด์ในเครือ กีลาโรช จีเอสพี ลอฟพีเซีย ซีแอนด์ดี จูสส์ จัดโครงการ “Me & My Mom 2017” (มี แอนด์ มาย มัม) ร่วมกับสมาคมรักแม่ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากลูกสาวและคุณแม่กว่า 30 คู่ มาบอกต่อนิยามของความรักในแนวคิดต่างๆ อาทิ My Idol...My Perfect Mom, Gorgeous and Active Mom, Top Secret in my Heart, Natural Beauty Mom และ Think Positive Buddy เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆ ทั่วประเทศกล้าที่จะบอกรักแม่วรรวมถึงเป็นการรณรงค์ให้เห็นว่าการเสริมสายใยรักระหว่างแม่ลูกให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญ โดยสื่อสารผ่านภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ เชิญติดตามภาพถ่ายและคลิปแชร์ความผูกพันได้ทางเฟสบุ๊คส์ สมาคมรักแม่ และ Guy Laroche BTNC C&D GSP L'officiel BTNC และ Jousse Paris

เอมิสา รักสยาม สถาปนิก พิธีกร และผู้บริหารสถาบัน Ideo Empowerment

และคุณแม่-บุษยามาส รักสยาม

“My Idol...My Perfect Mom”

“เราอยู่ด้วยกัน 2 คนแม่ลูก คุณแม่จะสอนน้อยมากแต่จะเน้นทำให้ดู ฝ่ายมีทุกอย่างในวันนี้ก็เพราะแม่ พอเราโตขึ้นเรารู้เลยว่าชีวิตมันมีความยากลำบาก แต่ที่เราเจอไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่คุณแม่เจอ สำหรับฝ่ายคือคุณไม่ต้องเพอร์เฟ็คเทียบเท่ากับใครเลย คุณแม่ทุกคนไม่เคยมีใครปิ่นแม่มาก่อนคะ คุณแม่ทุกคนมีความเพอร์เฟ็คสำหรับลูกทุกคนอยู่แล้ว”

ณัชกานต์ อำพันวงษ์

และ คุณแม่-ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไอซีซี

“Think Positive Buddy”

“สนิทกับคุณแม่มาก มีอะไรก็จะคุยทุกเรื่อง ไลน์หา หรือโทรคุยตลอดตั้งแต่สมัยเรียนที่ต่างประเทศ คุณแม่จะคอยบอกเสมอว่าให้อดทน มองโลกในแง่ดี และพยายามอยู่ให้ได้ “ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือมีเรื่องอยากระบาย ก็บอกคุณแม่เป็นคนแรก คุณแม่จะคอยเตือนสติและคอยให้คำปรึกษาเสมอ”

แพทย์หญิงจันทราภา จันทรางศุ แพทย์ผิวหนัง รพ.พญาไท 2 และสถาบันโรคผิวหนัง

และ คุณแม่-ศิริขวัญ จันทรางศุ กรรมการบริหาร บริษัท เคซีเอส แอนด์เอสโซซิเอทส์ จำกัด

“Gorgeous and Active Mom”

“คู่เราจะมิกิจกรรมร่วมกันตลอด คุณแม่บอกมาตั้งแต่เด็กคือ สิ่งสำคัญของผู้หญิงคือมีความงามจากภายในสู่ภายนอก เราต้องคิดดี ทำดี มองโลกในแง่ดี รองลงมาคือต้องรู้จักดูแลตัวเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พัก

ผอนให้เพียงพอ สิ่งที่เป็นห่วงท่าน คือ อยากให้ท่านดูแลสุขภาพให้ดี”

ชนชนม์ เก่งการค้า นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
และคุณแม่-จิราภรณ์ เก่งการค้า

“Top Secret in my Heart”

“คุณแม่จะบอกกุ๊ตเสมอ คือ อยากทำอะไรให้ทำเต็มที่ แต่ให้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ ทำอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่น หลายครั้งเราล้ม ก็จะมีมือของคุณแม่มาคอยประคองไว้เสมอ หรือคอยดึงเราขึ้นมา สิ่งที่เราเห็นมาตลอด คือคุณแม่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อผู้อื่นก่อนเสมอ ถ้าถามว่าอยากเป็นผู้หญิงแบบไหน คือตอบเลยว่าอยากเป็นแบบคุณแม่”

ชนาภา คำสวัสดิ์ Merchandising Executive และคุณแม่-อารี คำสวัสดิ์ ธุรกิจส่วนตัว

“Natural Beauty Mom”

“ส่วนตัวเรียนทางด้านไฟแนนซ์ แต่ว่ามาทำงานในสายแฟชั่น คุณแม่ก็พยายามเข้าใจว่าเราเป็นคนชอบทางด้านศิลปะ ชอบการแต่งตัว แม้ว่าท่านจะมีความคิดที่ว่าการทำงานในสายไฟแนนซ์ อนาคตน่าจะไปได้ดีกว่า แต่สุดท้ายท่านก็เข้าใจและเชื่อมั่นในตัวเรา จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เพื่อวันหนึ่ง อยากดูแลคุณแม่ให้ดี เหมือนที่คุณแม่คอยดูแลและสนับสนุนเรามาตลอด อยากให้ท่านมีชีวิตที่สุขสบาย”

วิสาระดี เตชะธีระวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย

คุณแม่-สมสะอาด เตชะธีระวัฒน์ นักธุรกิจ พร้อมหลานสาว-ด.ญ. ณัชชา อมรวินวัฒน์

“Think Positive Buddy”

“ยิ้มเป็นลูกสาวคนเดียวค่ะ ทุกกิจกรรมจะมีคุณแม่ไปด้วยตลอด คำรู้จักเรามากกว่าที่เรารู้จักตัวเอง คุณแม่จะคอยเตือนเสมอว่าให้เราเชื่อมั่นในตัวเอง ถือว่าท่านเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทั้งในยามที่เรามีความสุขที่สุดและยามทุกข์ที่สุด เราอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเราทุกช่วง คำว่าแม่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ทุกวันเป็นวันของแม่ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากบอกรักแม่ ให้ท่านรู้ว่าเรารักเค้าในทุกๆ วัน”

ปริม กุญชรนิดา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

และคุณแม่-นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

“My Idol...My Perfect Mom”

“คุณแม่เป็นนักพัฒนาบุคลากร ท่านจะสอนปริมตั้งแต่เด็ก ให้มีบุคลิกภาพที่ดี สอนเรื่องมารยาท ทำให้โตมาแล้วปริมได้รับการยอมรับจากสังคมในเรื่องนี้ พูดได้เต็มปากเลยว่าได้มาจากคุณแม่ ทั้งวิถีคิดและการวางตัว เมื่อก่อนคุณแม่จะเปิดร้านดอกไม้ เป็นแม่บ้าน แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นนักพูด เป็นวิทยากร ปริมภูมิใจในตัวคุณแม่ที่เป็นท่านนักสู้ ไม่ใช่แค่เรื่องงาน แต่รวมถึงการดูแลครอบครัวได้ดีมากๆ ด้วย คุณแม่เป็นไอดอลทั้งทางด้านการงานและการใช้ชีวิต”

พารุ่ง และคุณแม่-เพ็ญศรี พลพิพัฒน์พงศ์ นักธุรกิจ

“Natural Beauty Mom”

“คุณแม่เป็นคนชอบทำกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะ ท่านทำงานเพื่อสังคมกับชาวมังบนภูเขา เราเติบโตมาโดยเห็นคุณแม่ทำมาตลอด ทุกครั้งที่คุณแม่ไปเค้าจะมีความสุขกับการทำเพื่อคนอื่น แบ่งปันให้ผู้อื่นตลอด เห็นแล้วก็ซาบซึ้งใจว่าจริงๆ แล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่การทำให้ตัวเอง แต่มันคือการแชร์ การทำเพื่อผู้อื่น พอโตมาก็พยายามมองหาว่าเราพอจะทำอะไรให้แก่สังคมได้บ้าง มันเป็นแรงบันดาลใจในการเดินตามรอยคุณแม่”

Ms. Jenny และคุณแม่-Ms. Anith Sivisay นักธุรกิจจาก สปป.ลาว

“My Idol...My Perfect Mom”

“ที่เห็นชัดเลย แม่คือ Perfect Mom ที่ดูแลเราอย่างดีให้เติบโตมาแบบวันนี้ คุณแม่มีความอดทน ชยัน และรับผิดชอบครอบครัว สอนให้เราเป็นคนดี ไม่ทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ถ้าเก่งได้สักนิดหนึ่งของคุณแม่ก็ดีใจแล้ว อีกอย่างคือเราสองคนมีสไตล์คล้ายๆ กัน และชอบทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ไม่ค่อยได้บอกหรือแสดงความรักต่อกัน ก็อยากใช้โอกาสนี้บอกว่ารักคุณแม่นะคะ และขอเชิญชวนลูกๆ ทุกคน เรามีแม่คนเดียว ในเมื่อวันนี้เรายังมีแม่อยู่ข้างๆ ก็ขอให้ลูกๆ มาบอกรักคุณแม่กันค่ะ”

ธนารีย์ สมบัติเจริญนนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด /บริษัท เอ็ดดูเทน จำกัด

และคุณแม่-รจนา สมบัติเจริญนนท์ ผู้จัดการแผนกวางแผนและควบคุมคุณภาพ/บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด

“Top Secret in my Heart”

“แนวคิดที่คุณแม่สอนมิวเสมอว่าให้เป็นคนเข้มแข็ง ชยันทำงานและรับผิดชอบ ให้รักคนในครอบครัว ยิ่งรู้ว่าคุณแม่ทำอะไรให้เราเยอะมาก มิวก็อยากเห็นคุณแม่มีความสุข มิวจะเป็นคนดี ตั้งใจทำงานและจะดูแลคุณแม่ Top secret ที่ไม่เคยบอกเลยและอยากบอกคุณแม่ ว่ามิวรักคุณแม่ค่ะ

ทันตแพทย์หญิงณัฐฐา ดันตเสถียร และคุณแม่-กมลรัตน์ จิตรประดับศิลป์ กรรมการบริษัท เจียนต้า สตีล จำกัด

“My Idol...My Perfect Mom”

“คุณแม่เลี้ยงลูกเก่งมากค่ะ ตอนข้างเป็นช่างมวดตั้งแต่ตอนเด็กๆ จะพาไปเรียนพิเศษหลายๆ ด้าน ทั้งยิมนาสติก เปียโน รำไทย แต่ทราบว่าคุณแม่เค้าหวังดีกับเราถึงส่งเสริมให้เราได้ทำกิจกรรมหลายๆ อย่าง จนเติบโตได้ทุกวันนี้ปกติเราไม่ค่อยได้คุยหวานๆ กัน แต่วันนี้ถือโอกาสขอบอกว่ารักคุณแม่มากค่ะ”

รณณ ฉุยฉาย Merchandising Executive บริษัท Club 21 Thailand

และคุณแม่-จันตรี ฉุยฉาย (นิตยธรรม) กรรมการบริหารการตลาด Extreme Advertising

“My Idol...My Perfect Mom”

“คุณแม่ทำได้ทุกอย่างค่ะ ไม่ว่าจะทำอาหาร พาไปหาหมอเวลาป่วย ท่านจะอยู่ข้างๆ ตลอด เวลาของเสียหายนคุณแม่ก็ซ่อมได้หมด แปลกใจจริงๆ ว่าทำเป็นทุกอย่างเลยคะ คุณแม่เป็นเหมือนอวัยวะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ ท่านแบ่งเวลาได้ดีมากทั้งเรื่องงานและเรื่องครอบครัว แทบจะไม่เคยได้ยินท่านบ่นว่าเหนื่อยเรื่องงาน หรือเอาความเหนื่อยล้ามาลงที่บ้าน ท่านถือเป็น Perfect Mom ของแพรวและของครอบครัวด้วย เวลาใครก็ตามมีปัญหา ก็จะมาปรึกษาคุณแม่ ท่านก็ยินดีช่วยเหลือตลอด เราจะแสดงออก กอดกัน หอมกัน ก็อยากบอกว่ารักคุณแม่ที่สุดในโลกค่ะ ”